

Annalisa Siregar-Wurm

Chúng tôi muốn đưa ra một số ví dụ cụ thể về việc cân nhắc các ví dụ cho các dự án HRTC.

Hướng dẫn tốt nhất về các dự án CERF mà tiểu bang có thể cung cấp cho chúng tôi ngay bây giờ là Thí điểm Phát triển Kinh tế SFP. Dự án này đã nhận được tám giải thưởng và một trong số đó nằm ngay tại Quận Cam. Hôm nay chúng ta sẽ nghe ý kiến của hai người trong số họ để cung cấp thêm một số thông tin cơ bản về Dự án Trang trại Hoa cúc và quả óc chó (Walnut Daisy Farm Project). Chúng tôi hy vọng điều này sẽ hữu ích cho tất cả các bạn khi bắt đầu suy nghĩ về các chiến lược, giúp làm cho mục đích của công việc trở nên cụ thể hơn, không chỉ đối với dự án này mà còn có thể được chuyển giao và áp dụng khi xem xét các dự án khác là nền tảng cho những dự án đó.

Luis Sarmiento

Tôi là giám đốc chương trình cho Community Land Trust đầu tiên của chúng tôi tại thành phố Santa Ana, Thrive Santa Ana. Chúng tôi sẽ trình bày về dự án Trang trại Đô thị Hoa cúc và quả óc chó.

Nate Greenside

Trang trại đô thị Hoa cúc và quả óc chó sẽ bao gồm không gian cho một nông nghiệp đô thị, hai hợp tác phát triển và ươm tạo, cũng như không gian cho chợ nông sản và các sự kiện cộng đồng. Tất cả điều này sẽ được phát triển thông qua mô hình Ủy thác đất đai cộng đồng, tập trung vào quyền sở hữu và quản trị của địa phương.

Tại khu Trang trại đô thị Hoa cúc và quả óc chó, cứ bốn cư dân thì có một người có kinh nghiệm làm nông nghiệp, dù ở Mỹ hay quê hương của họ. Trang trại đô thị Hoa cúc và quả óc chó sẽ giống như nông nghiệp trong đô thị, đây là chiến lược hướng tới hệ thống cung cấp thực phẩm lành mạnh hơn, bền vững hơn tại địa phương, dựa trên kiến thức sâu sắc trong cộng đồng của chúng tôi.

Hợp tác phát triển đã nổi lên như một chiến lược trong và xung quanh Santa Ana nhằm chống lại sự dịch chuyển của các doanh nghiệp nhỏ. Ví dụ, khi vòng quay ngựa gỗ ở trung tâm thành phố, một điểm thu hút văn hóa chủ yếu đối với nhiều người Latinh lớn lên ở Sant Ana, bị đóng cửa; khi nhiều doanh nghiệp lâu năm thuộc sở hữu của Mexico đã bị đẩy ra ngoài, bị di dời do việc tăng tiền thuê nhà và cải tạo tùy tiện, một nghiên cứu về khu trung tâm thành phố được thực hiện vào năm 2014 về các doanh nghiệp ở trung tâm thành phố đã được hội đồng Thành phố xem xét. Hội đồng Thành phố đã thông qua một nghị quyết được gọi là Nghị quyết của Khu Chăm sóc Sức khỏe, trong đó đặt tên các dự án Mercadito và trang trại vi mô là chiến lược phát triển kinh tế tiềm năng trong thành phố.

Quyền sở hữu của cộng đồng là khía cạnh thứ hai sẽ được đưa vào dự án với không gian trồng trọt cho các doanh nghiệp thuộc sở hữu của công nhân, còn được gọi là hợp tác xã, như một chiến lược phát triển kinh tế.

Luis Sarmiento

Chúng tôi thực sự đang đứng vững và xây dựng dựa trên công việc của cư dân trong hơn một thập kỷ tổ chức cộng đồng đã diễn ra tại thành phố Santa Ana. Trong CERF, chúng tôi biết rằng chúng tôi đang nói về việc tập trung vào các cộng đồng không được đầu tư. Nhìn nhận từ quan điểm của cộng đồng chúng tôi, từ góc độ lịch sử phát triển, đây là những cộng đồng bắt nguồn từ việc phân biệt chủng tộc và bắt nguồn từ sự dịch chuyển của các cộng đồng da màu.

Ý tưởng về các nước phát triển so với các nước chưa phát triển hoặc các nước kém phát triển, xuất phát từ thời điểm mà các cường quốc đế quốc nói rằng các nước nghèo này cần phải giống các nước giàu có này hơn mà không thừa nhận lịch sử của chủ nghĩa thực dân và sự bóc lột đã được xây dựng dựa trên chủ nghĩa thực dân. Ở Hoa Kỳ, chúng tôi nhận thấy những quan điểm như vậy vẫn tồn tại. Những kiểu như khoanh vùng lại chính là những mô hình phát triển các thành phố dựa trên ý tưởng này. Một số thói quen vẫn được duy trì cho đến ngày nay theo cách mà đối với các cộng đồng da màu, việc tiếp cận tài chính sẽ khó khăn hơn về mặt hệ thống và khó phát triển quyền sở hữu hơn.

Những gì chúng tôi đang làm là tích cực tháo dỡ những hệ thống đó bằng cách tạo ra thứ mà chúng tôi gọi là sự phát triển do cộng đồng dẫn dắt. Khía cạnh chính là tập trung vào sự tham gia, nhu cầu và tài năng của người dân địa phương. Giá trị định hướng của chúng tôi nằm ở chỗ chúng tôi muốn có thể giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của sự bất bình đẳng, đồng thời giải quyết các nhu cầu trước mắt mà chúng tôi nhận thấy trong các khu vực lân cận của mình, cũng như sự tham gia liên tục và trực tiếp của người dân địa phương. Chúng tôi sử dụng các mô hình giáo dục đại chúng, nghĩa là chúng tôi đang cố gắng thoát khỏi cách tiếp cận giáo dục từ trên

xuống này. Trong mô hình giáo dục này, chúng tôi có các chuyên gia có tất cả thông tin, và công chúng được cho là hoàn toàn không có đủ thông tin. Trong giáo dục đại chúng, chúng tôi hiểu rằng mọi người đều có nhiều thông tin để chia sẻ và đó là một quá trình học tập theo chiều ngang, trong đó chúng ta sẽ học hỏi lẫn nhau.

Phần lớn công việc chúng tôi thực hiện với Thrive là xây dựng cho người dân khả năng học ngôn ngữ và các khía cạnh kỹ thuật của quá trình phát triển để tham gia vào các cuộc đối thoại xung quanh vấn đề phát triển, đồng thời cũng xây dựng năng lực giữa các đối tác tổ chức, những người đôi khi không thực sự biết cách làm việc với cộng đồng. Ngoài ra còn có rất nhiều điều phải học hỏi đối tác tổ chức. Cách chúng tôi thực hiện những giá trị định hướng này trong cách tiếp cận phát triển của mình là thông qua rất nhiều công cụ khác nhau, rất nhiều cách khác nhau mà cộng đồng có thể tham gia vào một dự án, bắt đầu từ việc gõ cửa từng nhà, khảo sát, mời mọi người tham gia khảo sát.

Chúng tôi cũng tổ chức nhiều cuộc họp cộng đồng với quy mô và loại hình khác nhau. Chúng tôi đã triển khai các dự án nghệ thuật cộng đồng và chúng tôi hiểu rằng bạn phải sáng tạo. Những người khác nhau sẽ tham gia theo những cách khác nhau. Và chúng tôi đã phải thực hiện rất nhiều phương pháp khác nhau để thuyết phục người dân ở một số khu vực lân cận của chúng tôi nắm quyền sở hữu quá trình phát triển. Một số yếu tố mà chúng tôi cho rằng đã làm nổi bật dự án của chúng tôi, để thuyết phục việc lựa chọn cách tiếp cận của chúng tôi đó là sự tham gia của cộng đồng, đặt người lao động lên hàng đầu. Ngoài ra, tính bền vững của môi trường cũng là một khía cạnh được nhấn mạnh trong dự án của chúng tôi. Dự án của chúng tôi đã được chính quyền thành phố phê duyệt và cấp phép.

Thrive Santa Ana là một quỹ tín thác đất cộng đồng, là một hình mẫu, mua lại đất vĩnh viễn và quản lý mảnh đất đó như tài sản của cộng đồng. CLT thường xây dựng hoặc quản lý nhà ở giá rẻ, nhưng cũng có thể được sử dụng cho những mục đích như không gian mở, nông nghiệp, không gian thương mại hoặc không gian thương mại cộng đồng và bảo tồn đất đai. Chúng tôi có một ví dụ thực sự tuyệt vời về quỹ đất đai của người Mỹ bản địa ở Quận Cam đang thực hiện một số công việc bảo tồn thay mặt cho các cộng đồng bản địa ở khu vực Bolsa và các vùng khác của Hoa Kỳ cũng như ở California. CLT đầu tiên ở Mỹ xuất phát từ phong trào dân quyền. CLT đầu tiên diễn ra vào những năm 1960 tại Albany, Georgia. Đó là một nhóm nông dân người Mỹ gốc Phi coi mô hình CLT như một cách để bảo vệ quyền sở hữu đất đai của họ. Ngày nay, chúng tôi có hơn 277 CLT ở Hoa Kỳ, 36 ở California, một ở Santa Ana và ở thành phố Irvine.

Các nhóm cộng đồng bắt đầu đề xuất mô hình CLT như một cách để quản lý đất thuộc sở hữu công của chúng tôi với sự hợp tác của cộng đồng. Mảnh đất này là khu vực hiện đang được xây dựng với tên gọi Trang trại vi mô Hạt dê và Quả óc chó. Mảnh đất này từng là Cơ quan Cứu hộ Quận Cam nhiều năm trước và đã bị bỏ trống trong nhiều năm. Chúng tôi đã thuyết phục Thành phố Santa Ana cho phép chúng tôi thực hiện một dự án phát triển dựa vào cộng đồng tại địa điểm này và mời người dân nắm quyền sở hữu, cũng như đưa ra hướng dẫn cho dự án phát triển này.

Hiện chúng tôi hiện đang tái xây dựng, đang điều hướng quá trình phê duyệt và đã có thể động thổ, và hiện đang trong quá trình xây dựng. Chúng tôi dự kiến sẽ mở rộng không gian của mình vào đầu năm tới.

Nate Greenside

Hợp tác Santa Ana là một nhà phát triển, điều đó có nghĩa là chúng tôi làm việc với mọi người để cung cấp chương trình đào tạo và nguồn lực, và cuối cùng là ương tạo để tạo ra các mô hình kinh doanh hợp tác của riêng họ. Sự hợp tác của Santa Ana hướng tới một cộng đồng chia sẻ, mạnh mẽ do địa phương sở hữu, nơi các sản phẩm và dịch vụ được tạo ra với giá trị và sự tôn trọng dành cho những người làm việc đó, cũng như hành tinh đang nuôi dưỡng chúng ta. Hợp tác xã là gì? Hợp tác xã là một hiệp hội tự trị của những người tự nguyện liên kết lại để đáp ứng các nhu cầu và nguyện vọng chung về kinh tế, xã hội và văn hóa của họ thông qua một doanh nghiệp thuộc sở hữu chung và được kiểm soát một cách dân chủ. Nói cách khác, nền kinh tế và các dự án kinh doanh đều do con người hỗ trợ. Một số cửa hàng bán lẻ phổ biến là cửa hàng hợp tác bao gồm phân cứng REI và ACE. Hợp tác xã công nhân được sở hữu và quản lý bởi các nhân viên của doanh nghiệp. Họ hoạt động trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế và cung cấp cho người lao động cả cơ hội việc làm và quyền sở hữu.

Hợp tác xã đặt người lao động lên hàng đầu vì công việc trong hợp tác xã có xu hướng lâu dài hơn, cung cấp chương trình đào tạo kỹ năng và mức lương tốt hơn so với các công việc tương tự ở các công ty thông thường. Một trong những khía cạnh lớn nhất là nó cải thiện công việc lương thấp và giúp xây dựng sự giàu có trong các cộng đồng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự bất bình đẳng, giúp những người lao động dễ bị tổn thương xây dựng kỹ năng và khả năng kiếm tiền, cũng như thu nhập và tài sản của hộ gia đình.

Trong các mô hình kinh doanh truyền thống, chủ doanh nghiệp, một nhóm nhỏ các cá nhân sở hữu doanh nghiệp

đưa ra mọi quyết định và nhân viên phải tuân theo ý muốn của những người đưa ra quyết định. Trong hợp tác xã, công nhân là chủ doanh nghiệp. Mọi người đều có quyền quản trị chung và có quyền lợi trong cách mọi thứ được vận hành bên trong doanh nghiệp. Với dự án, một phần không gian sẽ được dành riêng cho hoạt động hợp tác và uơm tạo doanh nghiệp nhỏ. Sắp tới, trang trại hợp tác với tên gọi Sauce San Crece, và La Milpa Cafe sẽ có địa điểm thực tế. Arte và Lana El Mercado Carousel sẽ có thể tận dụng không gian cho Mercadito và sẽ có không gian cho các sự kiện cộng đồng và cho thuê văn phòng để mang lại một số doanh thu. Chúng tôi có hơn 50 gia đình được hỗ trợ bởi trang trại nông nghiệp Crece Urban. Hơn 500 pound chất thải hữu cơ được chuyển từ các bãi chôn lấp mỗi tháng. Sự hợp tác này nhằm mục đích: Crece hỗ trợ Nông dân thành thị BIPOC mới và mới nổi và những người quản lý thực phẩm để tạo ra sự chuyển đổi công bằng sang hệ thống thực phẩm do cộng đồng sở hữu. Crece cam kết xây dựng hệ thống thực phẩm địa phương thông qua quản lý đất đai một cách dân chủ.

Luis Sarmiento

Chúng tôi đã sẵn sàng triển khai, tất cả các tổ chức cộng đồng khác nhau của chúng tôi như Thrive, Cooperacion Santa Ana Crece đều có tên trong kế hoạch chung mà thành phố mới cập nhật gần đây dưới dạng nguồn lực cộng đồng. Chúng tôi đã hoàn thành rất nhiều giai đoạn tiền phát triển. Dự án của chúng tôi là một dự án tiền lương phổ biến. Thỏa thuận chuyển nhượng và phát triển của chúng tôi với thành phố bao gồm hợp đồng thuê 99 năm, vì vậy chúng tôi có quyền kiểm soát địa điểm.

Đây là vùng đất thuộc sở hữu của cộng đồng, và chúng tôi có thể tự do phát triển nó với tư cách là người cho thuê. Ngân sách phát triển là hơn một triệu. Toàn bộ số tiền tài trợ là 3,8 triệu USD, không bao gồm việc xây dựng mà là một đề nghị mua đất để đất có thể trở thành một phần của cộng đồng Quỹ đất đai thuộc quyền sở hữu trực tiếp và hỗ trợ vận hành cho trang trại vì mô trong tương lai.

Linda DiMario

Theo bạn, dự án này có thể tự duy trì không?

Luis Sarmiento

Câu trả lời là có. Chúng tôi có một quy trình chuyên nghiệp kéo dài khoảng 5 năm, và trong khoảng thời gian đó ít nhiều là những gì chúng tôi dự kiến để các doanh nghiệp thuộc sở hữu cộng đồng có thể tự duy trì trang web. Chi phí vận hành bao gồm bảo trì, thanh toán tiện ích và khoản vay xây dựng.

Chúng tôi dự định tiếp tục hỗ trợ thông qua quỹ tài trợ đối với một số chi phí vận hành của địa điểm trong khoảng 5 năm tới. Bản thân các doanh nghiệp thực sự chỉ phải lo lắng về chi phí bảo trì và vận hành trang web, đây là điều mà chúng tôi cảm thấy chắc chắn là khả thi đối với một số doanh nghiệp siêu nhỏ này để đạt được mục tiêu đó. Và chúng ta có thể giảm chi phí từng chút một bằng cách chuyển những chi phí đó từ quỹ tín thác đất đai sang chính các doanh nghiệp.

Annette Kelly-Whittle

Tôi tò mò về số lượng công việc mà các bạn dự kiến cho dự án này như một phần của đơn xin tài trợ.

Luis Sarmiento

Đây là một câu hỏi hay. Tôi ước gì tôi biết được những con số đó ngay trong đầu mình. Tôi chắc chắn có thể xem xét thêm một chút về dữ liệu mà chúng tôi có về các công việc mà chúng tôi đang tạo, bởi vì chắc chắn cũng có những công việc liên quan đến dự án của chúng tôi. Hiện tại, tôi không mang theo những dữ liệu đó.

Annette Kelly-Whittle

Tôi nghĩ tác động kinh tế tổng thể có lẽ sẽ là một thông tin thú vị hoặc quan trọng.

Andrew Gonzalez

Tôi đang tự hỏi có bao nhiêu người có thể trang trải cuộc sống dựa vào những khu vườn cộng đồng hoặc trang trại cộng đồng này? Mức lương của công nhân ở đó sẽ là bao nhiêu? Tôi đang cố gắng nắm bắt những tác động kinh tế đối với người lao động, tiền lương cũng như sự phát triển kinh tế công bằng thực sự do dự án này đem lại.

Nate Greenside

Khu vực này có diện tích 0,4 mẫu Anh, như đã nêu trước đó, hỗ trợ hơn 50 gia đình hàng tháng. Địa điểm đó có rất nhiều phân trộn đang được xử lý nên nó cũng trở thành một nguồn thu nhập. Và về mặt tiền lương, vì họ là hợp tác xã công nhân nên tiền lương của họ được coi là mức lương đủ sống.

Và khi doanh thu từ nỗ lực cạnh tác bị thiếu hụt thì sẽ có các khoản trợ cấp để hỗ trợ.

Annalisa Siregar-Wurm

Bài thuyết trình thứ hai hôm nay của chúng tôi có Garry cùng với Lực lượng bảo vệ bờ biển, và Melanie với Banning Ranch Conservancy, hai thành viên HRTC trình bày bài thuyết trình về công lý môi trường và kinh tế. Họ muốn nói về những gì đang xảy ra và những gì đã đạt được thành công trong quận cho đến nay.

Garry Brown

Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúng tôi muốn cảm ơn Jesse vì đã cho chúng tôi cơ hội trình bày ngày hôm nay. Và đây sẽ là bài thuyết trình chung của tôi và Melanie Schlotterbeck.

Chúng ta đứng trước thách thức kết hợp một cách bền vững, với khả năng phục hồi, an toàn, đảm bảo sức khỏe và công bằng môi trường vào từng dự án để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các tiêu chuẩn của tiểu bang về CERF để các dự án của chúng ta nhận được tài trợ. Bài thuyết trình của chúng tôi hôm nay nhằm truyền cảm hứng suy nghĩ sáng tạo và khơi dậy những cuộc trò chuyện liên quan đến từng hạng mục ưu tiên của chúng tôi, cũng như lời mời liên hệ với chúng tôi để chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau tìm cơ hội cộng tác. Một nền kinh tế vững trãi và môi trường luôn song hành với nhau, cũng như lực lượng lao động mạnh mẽ, khỏe mạnh và một cộng đồng an toàn, lành mạnh luôn song hành với nhau.

Melanie Schlotterbeck

Mục tiêu của chúng tôi hôm nay với bài thuyết trình này là giới thiệu với bạn công việc của chúng tôi qua con mắt của các nhà bảo vệ môi trường và những người ủng hộ công lý môi trường, những người hàng ngày làm việc về các chủ đề này. Thế giới tự nhiên đang cố gắng đáp ứng những yêu cầu mà chúng ta đặt ra, nhưng các hệ thống của nó vẫn tiếp tục hoạt động.

Có rất nhiều cơ hội hợp tác và chúng tôi hy vọng sẽ làm sáng tỏ những điều này cũng như thừa nhận tính chất toàn diện của hạng mục môi trường. Công việc của các tổ chức phi lợi nhuận và môi trường có thể được kết hợp một cách có ý nghĩa vào từng ngành trong số này.

Melanie Schlotterbeck

Khả năng phục hồi môi trường là ưu tiên cốt lõi của CERF và nó phải là ngành riêng của CERF. Mọi dự án được tài trợ thông qua CERF đều phải có sự phù hợp về môi trường vì nó gắn liền với mục tiêu trung hòa carbon. Các bãi biển và công viên phi lợi nhuận của Friends of Harbor đã tạo ra bản đồ Tầm nhìn Xanh vào cuối những năm 1990. Đó là một tài liệu thực tế cho thấy những vùng đất được bảo vệ và những vùng đất cần được bảo vệ. Bản đồ tập trung vào quận Cam này có hơn 275 khu đất tiềm năng với tổng diện tích hơn 30.000 mẫu Anh cần bảo tồn. Mối liên hệ với CERF là gì? Thống đốc Newsom gần đây đã ký SB 337 luật quy định bảo vệ 30% đất đai và vùng biển của California vào năm 2030. Mua đất giúp giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện chất lượng không khí và chất lượng nước, tăng khả năng lưu trữ carbon và cải thiện chất lượng cuộc sống của chúng ta, cùng nhiều thứ khác.

Melanie Schlotterbeck

Việc thực hiện Bản đồ Tầm nhìn Xanh có thể bao gồm việc bảo tồn đất từ những người sẵn sàng bán hoặc khôi phục môi trường sống bị suy thoái. Nó cũng có thể mở rộng các khu bảo tồn biển ngoài khơi bờ biển của chúng ta. Các cơ chế bảo tồn khác bao gồm việc nói lỏng quyền bảo tồn trong đó chủ đất vẫn sở hữu đất nhưng hạn chế việc sử dụng đất vĩnh viễn và các dự án hành lang bảo tồn động vật hoang dã?

Melanie Schlotterbeck

Hai ví dụ về các dự án sẵn sàng triển khai bản đồ Tầm nhìn Xanh bao gồm việc hoàn thành việc mua lại West Coyote Hills của Thành phố Fullerton và Friends of Coyote Hills và nỗ lực hợp tác công tư do Laguna Greenbelt dẫn đầu nhằm tạo ra hành lang hoang dã giữa 22.000 mẫu Anh được bảo vệ từ bờ biển Laguna đến Dãy núi Santa Ana tại xa lộ số 5. Dưới thời Thống đốc Newsom, người ta chú trọng nhiều hơn đến chính quyền bộ lạc, việc hoàn trả đất đai và quyền của bộ lạc. Những khái niệm này bao gồm việc sử dụng kiến thức sinh thái truyền thống như đốt cháy văn hóa và các giải pháp dựa vào thiên nhiên để cải thiện vùng đất sinh sống. Nó cũng có thể được thể hiện thông qua việc lập kế hoạch tốt hơn với ý kiến đóng góp của bộ lạc, kết hợp các quyền tiếp cận văn hóa trên khắp các quê hương của Người bản địa hoặc đồng quản lý đất đai.

Việc bảo vệ địa điểm linh thiêng của các khu chôn cất đã biết và các địa điểm quan trọng khác cũng rất quan

trọng. Hai ví dụ về các dự án sẵn sàng có thể hỗ trợ sự hợp tác của Người bản địa bao gồm việc bảo vệ Tài sản Goddell, rộng 12 mẫu Anh gần vùng đất ngập nước Bolsa Chica. Địa điểm này có giá trị văn hóa quan trọng đối với các quốc gia bộ lạc địa phương. Một dự án khác là thành lập một bảo tàng tập trung vào lịch sử bản địa ở Irvine.

Garry Brown

Thực hành quản lý tốt nhất tại nơi làm việc là điểm rất quan trọng để giữ cho mọi người trong môi trường được an toàn. Sự phát triển có tác động thấp trong các hoạt động xây dựng đã được chứng minh là làm giảm chất ô nhiễm và dòng chảy đô thị, đồng thời mang lại những lợi ích như cảnh quan dưới nước và môi trường sống cho động vật hoang dã. Giấy phép nước mưa của quận quản lý mức độ ô nhiễm có thể được thải vào đường thủy, bến cảng và vùng nước ven biển của chúng ta. Một số dự án sẵn sàng được tài trợ là chương trình DROPS. Chương trình này đã cải thiện cảnh quan trường học bằng mưa, vườn và các hoạt động giải trí giúp giảm ô nhiễm, bổ sung nguồn nước uống và thu hút học sinh tham gia vào hoạt động giáo dục khoa học.

Công viên Fairview cung cấp môi trường sống cho các loài có nguy cơ tuyệt chủng, chuyển dòng chảy vào các ao lọc chất ô nhiễm và bổ sung nước ngầm, đồng thời đây là địa điểm dành cho các dự án nghiên cứu bảo tồn do sinh viên thực hiện. Sự tham gia của cộng đồng là rất quan trọng trong việc hiểu và giải quyết những bất bình đẳng và bất công đã ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mọi người và khả năng trở thành một phần của lực lượng lao động một cách an toàn. Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế trung hòa carbon của chúng ta phải là quá trình chuyển đổi công bằng cho tất cả mọi người, bao gồm cộng đồng lao động, trẻ em và thanh thiếu niên cũng như tất cả những người bị thiệt thòi. Tất cả các lộ trình dễ tiếp cận với các cơ hội được trả lương, chăm sóc trẻ em, dinh dưỡng, giao thông, môi trường làm việc an toàn và nhà ở đều cần thiết để đảm bảo quá trình chuyển đổi công bằng và có điều chỉnh sang nền kinh tế trung hòa carbon.

Một số ví dụ về các dự án là dự án Đất sinh học do “Công lý Môi trường Quận Cam” thực hiện, là sự hợp tác giữa những thay đổi nuôi dưỡng thanh thiếu niên và Y tế công cộng UCI. Các thành viên cộng đồng đã lấy mẫu đất và xác định các điểm nóng về chì trong cộng đồng của họ. Sau đó, họ phát triển các chương trình khắc phục bằng cách sử dụng các loại cây bản địa ở California. Họ đã sản xuất hai video giáo dục đã giành được giải thưởng từ EPA. Nước là thứ nâng tầm quận của chúng ta để mang lại cho chúng ta chất lượng cuộc sống mà chúng ta đang tận hưởng tại Quận Cam. Chúng cung cấp giá trị kinh tế dưới hình thức giải trí, du lịch và tài nguyên. Du lịch và giải trí phụ thuộc vào đại dương tạo ra hơn 2 tỷ USD cho Quận Cam.

Ngày nay ở California, 94% đường thủy của chúng ta bị ô nhiễm với ít nhất một chất gây ô nhiễm và hầu hết các đường thủy đều chứa nhiều chất gây ô nhiễm. Một số dự án là Trung tâm Động vật có vú Biển Thái Bình Dương ở bãi biển Laguna, nơi giải cứu, phục hồi và thả các động vật có vú biển, cùng với việc tiến hành nghiên cứu, hiện đang được cải tạo bao gồm tái chế và xử lý nước tại chỗ. Chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta đang thực hiện các dự án bảo tồn bất cứ khi nào có thể. Chương trình nước tái chế bằng ống màu tím của chúng tôi bắt đầu tại IRWD và được thiết lập tốt ở nhiều khu vực trên cả nước.

Melanie Schlotterbeck

Có rất nhiều dự án đang được lập kế hoạch sẽ giúp cải thiện các mục tiêu quản lý và điều hành. Điều này giúp xây dựng khả năng phục hồi khí hậu, tạo việc làm mới và cơ hội cổ vấn trong khoa học và các lĩnh vực kỹ thuật khác, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận cho các cộng đồng cần không gian công viên và thiên nhiên. Hai ví dụ bao gồm Khu bảo tồn Randall mới được bảo vệ gần đây, nơi đang trải qua nhiều nỗ lực lập kế hoạch, bao gồm kế hoạch quản lý tài nguyên và kế hoạch phục hồi ven biển. Khu đất này liền kề với hai cộng đồng chưa được đầu tư. Các thành phố cũng đang nỗ lực giảm lượng khí thải carbon bằng cách tạo ra các kế hoạch hành động về khí hậu giống như kế hoạch mà Santa Ana đang thực hiện. Chúng có thể bao gồm những thứ như kiểm toán năng lượng, đầu tư vào năng lượng mặt trời và chính sách tốt hơn. Xanh hóa đô thị là một cơ hội khác để đầu tư.

Quy xúc tác kết hợp thiết kế cải tiến ở những địa điểm đã ngừng đầu tư trước đây. Nó có thể có nhiều hình thức, như trồng cây, bổ sung vòi phun nước tại công viên và dùng phương tiện công cộng để giúp giảm thiểu tác động của những ngày nắng nóng cao. Điểm mới trong sự kết hợp này là khái niệm vườn cộng đồng nhằm thúc đẩy khái niệm trang trại trên bàn ăn, giảm sự phụ thuộc vào các trang trại lớn và phương tiện vận chuyển để đưa sản phẩm đến khu vực. Hai dự án mẫu bao gồm Dự án Xanh hóa Đô thị của Thành phố Santa Ana, kết hợp các tiện ích cộng đồng, đèn đường, sân chơi và cây xanh. Thứ hai là khả năng Ban Giám sát áp dụng chính sách bảo tồn cây bản địa trên toàn quận. Chính sách này đặt ra các tiêu chuẩn về cách loại bỏ và thay thế cây bản địa. Nó công nhận lợi ích sinh học và sinh thái nội tại của cây xanh.

Ví dụ cuối cùng của tôi bao gồm các dự án cơ sở hạ tầng. Điều này có thể bao gồm việc lắp đặt các trạm sạc xe điện để giúp đáp ứng mục tiêu trung hòa carbon của tiểu bang vào năm 2045. Các ví dụ khác là bổ sung mái nhà

mát mẻ hoặc đường phố mát mẻ để chống đảo nhiệt cục bộ, phân vùng sử dụng hỗn hợp để mọi người ở gần các dịch vụ và làm cho bề mặt dễ thấm nước để giúp bổ sung nước ngầm và giảm dòng chảy đô thị. Ví dụ đầu tiên là thành phố Brea's Lane giảm bớt đường Birch gần Brea Mall, nơi tạo ra một hành lang an toàn hơn dành cho người đi bộ để đưa mọi người đến trung tâm thành phố Brea, nơi họ tiêu tiền, để thúc đẩy nền kinh tế. Cuối cùng, một trong những tài sản công viên lớn nhất của Quận Cam bao gồm Công viên Tiểu bang Tri County Chino Hills. Khoảng một thập kỷ trước, mưa và hệ thống thoát nước kém đã đóng cửa vĩnh viễn một trong những con đường mòn phía đông tây được du khách yêu thích. Kinh phí có thể được phân bổ để thực hiện việc sửa chữa cuối cùng và mở lại con đường này.

Garry Brown

Kết quả khảo sát tiếp cận và tương tác gần đây của chúng tôi cho thấy giáo dục, đào tạo và phát triển kỹ năng là giải pháp hàng đầu để đảm bảo có việc làm chất lượng cao, để tiếp cận cho hầu hết các cá nhân và gia đình có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các cơ hội học tập thực hành về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, môi trường, nghệ thuật và toán học, kết hợp với khả năng quản lý và cách tiếp cận dựa trên giải pháp, sẽ tạo ra cầu nối để các thành viên cộng đồng tiếp cận các lĩnh vực công việc này. Cộng đồng của chúng tôi có nhu cầu lớn đối với các dự án cơ hội này.

Garry Brown

Các ví dụ bao gồm: những người bảo vệ bờ biển trong Viện nghiên cứu và giáo dục bảo tồn do sinh viên chủ trì; các dự án nghiên cứu trong đó sinh viên thường xuyên đến thăm các môi trường sống nhạy cảm khác nhau trên toàn quận trong một năm học để tiến hành nghiên cứu có thể cung cấp thông tin cho việc ra quyết định khôi phục môi trường sống trong tương lai. Ngoài ra còn có nhu cầu giám sát cộng đồng bổ sung về sức khỏe và tình trạng môi trường của chúng ta, chẳng hạn như Sea and Sage Autobonds, Christmas Bird Count. Đây là cơ hội để chúng ta cùng nhau làm việc để đảm bảo rằng mọi người đều được tiếp cận chất lượng cuộc sống tuyệt vời mà chúng ta có thể tận hưởng và đảm bảo ở Quận Cam và cho các thế hệ tương lai.

Jesse Ben-Ron

Có 9 triệu USD dành cho các dự án tiên phát triển. Nhà nước biết rằng chúng tôi không biết những dự án này là gì. Sau đó, chúng tôi có các điều phối viên đầu tư ngành. Tiểu bang thừa nhận rằng chúng tôi không thể nào chọn được điều phối viên.

Những gì chúng tôi biết, với tư cách là những người triệu tập khu vực, OCBC cho rằng tốt nhất nên chi 2 triệu đô la để duy trì hoạt động này theo yêu cầu và sau đó cơ quan tài chính sẽ nhận được 1,5 triệu đô la để đảm bảo có đủ nhân sự để thực hiện việc tuân thủ.

Với số tiền 2 triệu USD được chỉ định cho người triệu tập khu vực, OCBC sẽ thuê một người quản lý toàn thời gian. Chúng tôi vẫn sẽ có Tiến sĩ Walrod hỗ trợ tất cả công việc này, chúng tôi có đội ngũ nhân viên liên lạc, một người hỗ trợ thứ hai để lập lịch, mời, ghi chú và tất cả nhân sự, cũng như tiền thuê nhà và các chi phí hoạt động khác. Trong hai năm OCBC sẽ chỉ định 1,25 triệu.

Phần còn lại của 2 triệu đô la, chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là phải chi cho sự hợp tác. Chúng tôi có nhiệm vụ phải duy trì nghiên cứu. Chúng tôi nghĩ 100.000 USD là đủ. 180.000 USD được dùng cho việc tiếp cận và tương tác. Mục đích chính ở đây là để đảm bảo rằng chúng tôi lắng nghe ý kiến của cộng đồng khi bắt đầu đưa ra các chất xúc tác và thực hiện các dự án

Đối với các điều phối viên đầu tư ngành, chúng tôi sẽ cử 5 tổ chức hoặc cá nhân thực hiện công việc này với tổng số tiền 1,5 triệu USD để họ thực hiện. Những cách sau đây để nghĩ về điều này là có những người có thể biết các ngành cụ thể. Những người đó có thể là đối tác có giá trị hoặc điều phối viên đầu tư ngành tiềm năng hoặc bạn có thể tìm kiếm những người là chuyên gia thực sự trong một số bộ kỹ năng cụ thể này.

Chúng tôi sẽ có quy trình RFQ với vấn đề này và chúng tôi sẽ phát triển quy trình đó để chuẩn bị cho tháng 5.

Toni Symonds

Một trong những điều mà tôi cảm thấy rằng chúng ta sẽ có lợi cho bản thân và tiến gần hơn đến sự liên kết của chúng ta với các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn là đảm bảo rằng chúng ta đưa vào ngôn ngữ có chủ ý và cụ thể về các bộ kỹ năng và hoạt động đang giúp đỡ các thành viên cộng đồng nơi họ có mặt ngày nay, phía trước. Tôi đang nghĩ chúng ta sẽ muốn nói những điều như đào tạo lực lượng lao động, kết nối, đảm bảo rằng chúng ta đang hỗ trợ các tiêu chuẩn môi trường cao nhất, chỉ là quá trình chuyển đổi.

Jesse Ben-Ron

Trong bản tường thuật đề xuất và trong bản tóm tắt ngân sách. Tôi rất mong nhận được những phản hồi và ý kiến đóng góp của mọi người về cách họ muốn trả lời những câu hỏi này. Tôi sẽ lưu ý rằng những câu trả lời này không được dài hơn 500 từ.

Iosefa Alofaituli

Khi chúng tôi nghĩ về nhiều tổ chức có trụ sở tại các cộng đồng chưa được đầu tư này, cơ sở hạ tầng dữ liệu thường không mạnh. Và tôi cho rằng với lập trình xúc tác, việc thu thập dữ liệu, quản lý dữ liệu và báo cáo dữ liệu sẽ rất quan trọng. Chúng ta có biết loại Báo cáo nào được yêu cầu cho chương trình xúc tác không?

Jesse Ben-Ron

Câu hỏi từ quan điểm tuân thủ quy trình. Đó là lý do tại sao tôi phải nhờ đến cơ quan tài chính. Nhưng về những yêu cầu đối với bản thân các hoạt động thực tế thì điều đó vẫn chưa được nhà nước nêu rõ ràng. Mặc dù tôi chắc chắn rằng chúng tôi luôn có thể có những tiêu chí riêng của mình, miễn là nó không mâu thuẫn với nhà nước. Vì vậy, đó là điều chúng tôi chắc chắn có thể phát triển trước khi bắt đầu lựa chọn dự án.

Katharyn Muniz

Bạn có thể điểm qua năm điều phối viên đầu tư ngành và đó là những ai không?

Jesse Ben-Ron

Họ được coi là tai mắt kỹ thuật của chúng tôi về các dự án trong các lĩnh vực cụ thể đó cũng như tính khả thi của những thứ được yêu cầu và họ cần liên tục xem xét nguồn tài trợ.

Linda DiMario

Và 1,5 triệu USD sẽ được chia đều cho 5 điều phối viên ngành?

Jesse Ben-Ron

Chúng tôi có thời gian để quyết định, nhưng điều đó không nhất thiết phải như vậy.

Katharyn Muniz

Jesse, và năm lĩnh vực đó là gì, bạn có thể nhắc lại được không?

Jesse Ben-Ron

Chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội, dịch vụ giáo dục, sản xuất, dịch vụ lưu trú và ăn uống, và xây dựng.

Annalisa Siregar-Wurm

Có ba tài liệu trong phần phụ lục của gói chương trình nghị sự, vì vậy quý vị sẽ thấy bản tóm tắt điều hành ở đó về tất cả các dự án thí điểm đã được trao giải vào tháng Năm. Quý vị cũng sẽ thấy các tiêu chí tiêu bang về cách cộng tác này nên bắt đầu suy nghĩ về sự khác biệt giữa một dự án sẵn sàng triển khai mà chúng ta đang nói đến, dự án sẵn sàng triển khai và các nguồn tài trợ khác ngoài công việc cho CERF so với những gì ở chặng cuối dự án nằm trong dự án thăm dò.

Linda DiMario

Một trong những câu hỏi mà tôi đặt ra khi xem xét năm ngành đã được lựa chọn, tôi tò mò là làm cách nào chúng ta có thể đảm bảo rằng việc tập trung vào năm ngành đó được tích hợp với các ngành công nghiệp của thế kỷ 21 và thế kỷ 22 vốn là nền tảng hiện tại của Nền kinh tế của Quận Cam bây giờ?

Jesse Ben-Ron

Tôi không biết liệu chúng ta có thể đảm bảo điều đó sẽ được thực hiện với tất cả các ngành hay không. Tôi nghĩ rằng quý vị có thể tiếp tục nâng cao điều đó như một điều gì đó để đồng nghiệp của quý vị cân nhắc, nhưng chúng tôi không có cách nào có thể làm được.

Toni Symonds

Tôi cũng nghĩ quý vị sẽ tìm thấy trong cả bản đồ các bên liên quan mà tôi chưa xem xét kỹ lưỡng và phân tích SWOT, rằng có thể có các chiến lược hoặc nhóm khác có các ngành này hoặc đã xác định được các ngành khác, bởi vì không nhất thiết nhiệm vụ này là ngành cao nhất và tốt nhất cho khu vực. Đó là năm ngành mà nhóm cảm nhận được khi nói về việc tập trung vào các cộng đồng chưa được đầu tư mà bạn muốn bắt đầu giải quyết.

Adine Forman

Tiểu bang có những thứ như quan hệ đối tác đào tạo đường cao tốc và sự nghiệp xây dựng đường cao tốc trong cơ quan lao động. Và đó là những cách tốt để xem xét các dự án có khả năng chống chọi với khí hậu và con đường sự nghiệp.

Sarah Riggs

Có một số chặng đường cuối cùng nhất định đã sẵn sàng để thực hiện và các dự án khám phá không? Những chặng đường, dự án này có được chia theo cách nào không?

Jesse Ben-Ron

Câu trả lời là không, nhưng bang đã nói rằng họ muốn xem các dự án thăm dò.

Sarah Riggs

Đối với các cộng đồng không được đầu tư, mối quan tâm của tôi là bất kỳ điều gì được thông qua sẽ không chỉ dành cho một cộng đồng mà nó sẽ bao gồm bất kỳ ai thuộc nhóm đó.

Jesse Ben-Ron

Từ một dân tộc hoặc di sản, người gốc bản địa hoặc người Mỹ bản địa là người duy nhất được đề cập rõ ràng. Mọi thứ khác đều dựa trên thu nhập, vì vậy sẽ mù quáng khi nói đến các cộng đồng chưa được đầu tư.